

Số: /BC-HĐND

Ia H'Drai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

### **BÁO CÁO**

#### **Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 19/7/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về phân công nhiệm vụ thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021;*

*Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 21/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa X nhiệm kỳ 2016- 2021; Công văn số 06/HĐND-TH ngày 22/3/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra đối với Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 07/2/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:*

#### **1. Đối với hoạt động chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ khóa X (2016-2021)**

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước và của tỉnh nói chung, của huyện nói riêng còn nhiều khó khăn; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là dịch Covid -19. Bên cạnh đó, những khó khăn của một huyện biên giới, kết cấu hạ tầng đang từng bước được đầu tư đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Song, dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, sự quyết tâm của Ủy ban nhân dân huyện và sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện có sự chuyển biến và đạt được nhiều thành quả, đó là:

- Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Quy chế làm việc được ban hành tại Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018, qua đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quy định; đồng thời, xây dựng kế hoạch 5 năm, kế hoạch và chương trình công tác hằng năm để chỉ đạo thực hiện.

- Trong hoạt động, Ủy ban nhân dân huyện chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo Huyện ủy và cơ quan nhà nước cấp trên; thực hiện kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện; phối hợp chặt chẽ với

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân; với nhiệm vụ và quyền hạn được giao và kiểm tra, giám sát, cung cấp những thông tin cần thiết, kịp thời theo quy định.

- Ủy ban nhân dân huyện, xã ban hành chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và theo từng kỳ họp Hội đồng nhân dân, phân công trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm đối với những vấn đề lớn, quan trọng, đồng thời xử lý nhanh, nhạy các vấn đề có tính cấp bách của địa phương; giảm tối thiểu các Ban chỉ đạo nhằm tăng trách nhiệm của cơ quan tham mưu và người đứng đầu cơ quan tham mưu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hoạt động theo đúng quy định.

- Giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ, quân và Nhân dân huyện Ia H'Drai triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều thuận lợi; nhất là nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ thường xuyên, kịp thời của tỉnh, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn huyện nên kinh tế - xã hội đã có bước phát triển, mọi mặt đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên.

- Quy mô kinh tế huyện tăng lên hằng năm, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện hằng năm vượt dự toán tỉnh giao, cụ thể: (i); năm 2017 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 51.346,25 triệu đồng, đạt 269% tỉnh và huyện giao; (ii) năm 2018, thu ngân sách huyện thực hiện 140.807 triệu đồng, bằng 127% dự toán huyện giao; Trong đó, thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 21.058 triệu đồng, đạt 111% dự toán tỉnh giao và 86% dự toán huyện giao; (iii) năm 2019, thực hiện thu trên địa bàn 70,162 tỷ đồng; thu ngân sách huyện 116,701 tỷ đồng, đạt 148% chỉ tiêu Nghị quyết giao. Trong đó, thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp thực hiện năm 61,675 tỷ đồng, đạt 310% dự toán tỉnh giao, 158% dự toán huyện giao; (iiii) năm 2020 thu 92,3 tỷ đồng, đạt 304% dự toán tỉnh giao và 152% dự toán huyện giao. Nông - lâm - thủy sản tăng nhanh về quy mô so với đầu nhiệm kỳ và bước đầu khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương... Năm 2020, tổng giá trị sản xuất thực hiện 1.934 tỷ đồng (đạt 104,58% kế hoạch năm và bằng 295,5% so với năm 2016); giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản 955,94 tỷ đồng (đạt 108,31% kế hoạch năm và bằng 280,3% so với năm 2016); giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 763,75 tỷ đồng (đạt 100,26% kế hoạch năm và bằng 366,31% so với năm 2016); giá trị thương mại - dịch vụ 214,00 tỷ đồng (đạt 104,55% kế hoạch năm và bằng 208,78% so với năm 2016).

- Bước đầu hình thành ngành công nghiệp sản xuất điện năng và công nghiệp chế biến; kinh tế hợp tác xã bước đầu phát triển; ngành xây dựng đã có đóng góp quan trọng trong việc hình thành cơ sở hạ tầng thiết yếu của huyện.

Thương mại - dịch vụ đã từng bước đáp ứng nhu cầu thiết yếu đời sống Nhân dân trên địa bàn. Khoa học và công nghệ bước đầu đã được ứng dụng vào sản xuất. Đã đưa vào ứng dụng một số tiến bộ kỹ thuật về giống cây, con, xây dựng mô hình sản xuất mới để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã đạt 05/09 tiêu chí huyện nông thôn mới; mỗi xã đạt bình quân 13,3/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Công tác quản lý sử dụng đất, tài nguyên và môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện, từng bước đi vào nề nếp.

- Giáo dục và đào tạo đạt được những thành tựu đáng khích lệ, số học sinh các cấp tăng theo từng năm học, cụ thể: (1) năm học 2015-2016, toàn ngành có 1.216; (2) năm học 2016-2017 là 1.596 học sinh; đến năm học 2020-2021 là 2.991 học sinh; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục ở các bậc học. Hằng năm, tỷ lệ học sinh ra lớp và tỷ lệ chuyên cần đạt trên 98%, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn và các hoạt động phong trào được đánh giá đạt khá so với các địa phương trong tỉnh. Công tác y tế, chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ; đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến xã, thôn được nâng cao trình độ chuyên môn và y đức; đã khống chế và loại trừ các ổ dịch cũ như tay chân miệng, quai bị, thủy đậu, đặc biệt sốt rét là bệnh lưu hành trên địa bàn...100% Trạm Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020. Sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục thể thao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh*" được đẩy mạnh. Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh với bản sắc đa dạng của các dân tộc; hoạt động thể dục, thể thao được duy trì và phát triển ở nhiều khu dân cư, tỷ lệ người tham gia luyện tập thường xuyên đạt 20% dân số. Phong trào giúp nhau làm kinh tế được triển khai thiết thực bằng cách hỗ trợ vốn, kỹ thuật, giống cây con...nhiều hộ đã thoát nghèo, trong đó có hộ trở nên khá; tỷ lệ giảm nghèo bình quân 5-6%/năm. Chính sách đối với người có công và an sinh xã hội được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng; công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân tiếp tục được nâng lên, nhất là trong việc điều hành ngân sách, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội.

- Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; cơ chế một cửa - một cửa liên thông hoạt động hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân.

- Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; Công tác đối ngoại với các địa phương giáp biên của Campuchia đạt kết quả tốt.

2. Tuy nhiên, qua công tác khảo sát, giám sát từ năm 2016 đến năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện vẫn còn tồn tại, hạn chế, đó là:

- Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tại một số thời điểm chưa quyết liệt, chưa kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các Phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã trong việc thực hiện kết quả hằng năm.

- Phát triển kinh tế có mặt còn hạn chế, giá trị sản xuất tăng nhanh nhưng quy mô còn nhỏ. Sản xuất nông nghiệp tuy đã có bước phát triển nhưng còn phụ thuộc lớn vào cây cao su. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển; thương mại, dịch vụ có giá trị và quy mô còn nhỏ. Tiềm năng phát triển du lịch (*lòng hồ thủy điện Sê San, bản sắc văn hóa các dân tộc...*) chưa được khai thác hiệu quả. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, bảo vệ rừng, tài nguyên, môi trường có lúc, có nơi còn thiếu sót; việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, trật tự xây dựng, khai thác khoáng sản chưa triệt để. Quản lý đất đai, trật tự xây dựng có lúc, có nơi còn lỏng lẻo.

- Chất lượng giáo dục chưa cao, chưa xây dựng được trường đạt chuẩn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh còn thiếu thốn, chưa đáp ứng yêu cầu, đội ngũ y bác sỹ còn thiếu. Việc đăng ký, tham gia xây dựng gia đình, thôn, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa chưa được tập trung thực hiện. Công tác giảm nghèo có mặt chưa bền vững.

- Tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn còn xảy ra một số vụ việc phức tạp; việc nắm bắt tình hình, xử lý chưa kịp thời, có vụ việc dễ phát sinh điểm nóng. Công tác phối hợp giữa các ngành nội chính có lúc chưa đồng bộ... Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Nhân dân, thanh thiếu niên còn hạn chế.

- Các đơn vị chủ rừng chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; sự phối hợp giữa các lực lượng như Công an, Quân sự, Biên phòng, Ủy ban nhân dân các xã chưa tốt, còn nhiều hạn chế, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn diễn nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để.

- Triển khai Đề án bố trí sắp xếp dân cư tại các Điểm dân cư đạt kết quả chưa cao, nhất là tại điểm dân cư 64.

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện chưa nghiêm. Vai trò nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp chưa được thể hiện tốt; ý thức tự phê bình và phê bình một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế, còn nể nang trong phê bình đồng chí, đồng nghiệp. Một bộ phận cán bộ năng lực còn yếu, thiếu kỹ năng hành chính dẫn đến chất lượng và hiệu quả công tác thấp.

- Tiến độ, chất lượng thi công một số công trình trọng điểm còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.

### **3. Về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2026**

Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII đề ra, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban nhân dân huyện đã đề ra, cụ thể:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đặc biệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia H'Drai lần

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 16/6/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ia H'Drai; củng cố niềm tin của Nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện; tập trung phát triển được liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính; bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của Nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

- Tiếp tục ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó tập trung nâng cao chất lượng thực hiện chương trình, đề án đề ra; thực hiện tốt vai trò là cơ quan thực thi pháp luật ở địa phương.

- Thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

- Kịp thời xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 để tổ chức thực hiện. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội ở huyện, xã; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của công chức, công vụ.

- Tăng cường công khai, minh bạch và chủ động cung cấp thông tin kịp thời, khách quan về các cơ chế, chính sách, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế- xã hội; tạo sự đồng thuận, nhằm phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tập trung xây dựng nông thôn mới để đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.

- Chủ động, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư; rà soát, chuẩn bị quỹ đất với quy mô phù hợp để thu hút các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đến tìm hiểu, đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường. Tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế tổ hợp tác và hợp tác xã kiểu mới.

- Rà soát quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển một số vùng, khu sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Tập trung đầu tư phát triển các loại cây trồng cho phù hợp với điều kiện khí hậu, nhất là mở rộng phát triển cây ăn quả.

- Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi. Phát triển chăn nuôi đại gia súc (bò, dê, hươu...) lấy thịt, lấy sữa; khuyến khích nuôi trồng thủy sản tại lòng hồ thủy điện Sê San.

- Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

- Huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, chỉnh trang đô thị. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các công trình hạ tầng tại khu trung tâm hành chính của huyện, các dự án thương mại, dịch vụ. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phân đầu xây dựng đến năm 2025, trung tâm huyện lỵ huyện Ia H'Drai đạt tiêu chí đô thị loại V.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng dạy và học; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia khoảng 33,3%. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

- Bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn huyện. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng hành chính cho công chức, viên chức; rà soát, đề nghị cắt giảm các thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở tất cả các cơ quan hành chính; hình thành trung tâm hành chính công huyện.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định, nhất là việc tuân thủ Quy chế làm việc; chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; triển khai quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản công; quản lý tài chính.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2026, trình kỳ họp lần thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 xem xét, quyết nghị./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT-KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hoài Nam**